

Số: 618 /NHNN-VP
V/v trả lời kiến nghị của cử tri tại
Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

CHÍNH PHỦ

CÔNG VĂN ĐẾN

S. NGÀY ... 20/1/2014

... V. III

- Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhận được 01 kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk thuộc thẩm quyền giải quyết, xử lý của Ngân hàng Nhà nước do Ban Dân nguyện chuyển đến sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIII:

Kiến nghị của cử tri: “Đề nghị Chính phủ cần có những chính sách hỗ trợ và chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để các doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận vốn vay ngân hàng phát triển sản xuất, vì trên thực tế việc vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi rất khó khăn; đồng thời có chính sách ưu đãi cho vay trong sản xuất nông nghiệp để giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp cũng như người dân”.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) xin trả lời như sau:

Để tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp để doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận vay vốn ngân hàng phát triển sản xuất, kinh doanh.

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, từ đầu năm 2013 đến nay, NHNN đã điều hành linh hoạt các mức lãi suất và triển khai quyết liệt các giải pháp để giảm mặt bằng lãi suất cho vay, nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh các giải pháp về lãi suất, NHNN đã chỉ đạo các TCTD tích cực rà soát, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng trong việc trả nợ vốn vay; điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ đối với khách hàng có hoạt động sản xuất, kinh doanh theo chiều hướng tích cực và có khả năng trả nợ tốt nhưng giữ nguyên nhóm nợ tạo điều kiện cho các khách hàng vay có thể tiếp cận khoản vay mới; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có triển vọng phát triển, có sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường nhưng đang gặp khó khăn về tài chính vay được vốn ngân hàng để phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, để giúp khách hàng tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng, vừa qua, NHNN đã yêu cầu các TCTD xem xét thực hiện một số giải pháp tháo gỡ khó khăn liên quan đến điều kiện và thủ tục tín dụng như: (i) Yêu cầu các TCTD phối hợp chặt chẽ với nhau và làm việc với khách hàng để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng trong trường hợp nhiều TCTD cùng cho vay đối với 1 khách hàng; (ii) Các TCTD xem xét và quyết định xử lý đối với các khoản nợ đến hạn mà khách hàng gặp khó khăn trong việc trả nợ như miễn giảm, lãi vốn vay; không thu lãi quá hạn;

ưu tiên thu nợ gốc trước, thu nợ lãi sau...; (iii) Tiến hành rà soát và có biện pháp xử lý phù hợp trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành đối với các khoản nợ thuộc đối tượng đầu tư trung, dài hạn nhưng TCTD đã cho vay ngắn hạn; (iv) Thực hiện ngay việc phát mại tài sản để thu hồi nợ đối với những tài sản mà TCTD đã xiết nợ hoặc được gán nợ; Báo cáo NHNN để theo dõi và được giảm dư nợ vay đối với những bất động sản mà TCTD dự kiến sẽ sử dụng làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm việc...; (v) Cho phép các TCTD không xem xét các điều kiện về các khoản nợ cũ khi khách hàng vay vốn mới có dự án, phương án kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo thu hồi được nợ.

Đối với lãi suất cho vay trong sản xuất nông nghiệp, nông thôn, từ tháng 5/2012 đến nay, NHNN đã quy định trần lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND đối với các lĩnh vực ưu tiên, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; đồng thời điều chỉnh giảm trần lãi suất cho vay này phù hợp với xu hướng giảm của mặt bằng lãi suất thị trường, nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh¹. Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và NHNN, các TCTD đã thực hiện đẩy mạnh và đa dạng hoá các hoạt động tín dụng ở nông thôn, cho vay hầu hết các nhu cầu vốn phát sinh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, tạo thuận lợi để người sản xuất và các tổ chức kinh tế ở nông thôn tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh. Ngân hàng thương mại Nhà nước tích cực cho vay chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản theo công văn 1149/TTg-KTN. Bên cạnh đó, các hộ dân vay vốn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản còn được hưởng các chính sách xử lý rủi ro phát sinh trên diện rộng trong cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn nói chung khi có thông báo của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 41/2010/NĐ-CP và Thông tư 14/2010/TT-NHNN. Tính đến 31/12/2013, dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp nông thôn đạt 671.986 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 20% trong tổng dư nợ cho vay nền kinh tế và tăng 19,67% so với 31/12/2012 (cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung 12,52% của nền kinh tế cùng thời điểm); dư nợ cho vay chăn nuôi, chế biến thịt lợn, gia cầm, cá tra và tôm theo công văn 1149/TTg-KTN đạt 55.064 tỷ đồng², trong đó, dư nợ được gia hạn là 5.453 tỷ đồng, tương ứng với 12.176 lượt khách hàng được gia hạn (trong đó hầu hết là hộ gia đình)³.

Hiện nay, NHNN đang phối hợp với chính quyền địa phương các cấp thực hiện sơ kết 03 năm triển khai Nghị định số 41/2010/NĐ-CP để đánh giá toàn diện những khó khăn, vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung và trình Chính phủ xem xét quyết định.

¹ Đến nay, trần lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên theo quy định của NHNN trong đó có lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đã giảm xuống còn 9%/năm, thấp hơn lãi suất của các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác khoảng 1-2%/năm; thực tế, các TCTD đã áp dụng mức lãi suất phổ biến 7-9%/năm, trường hợp doanh nghiệp vay vốn có phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả cao thì lãi suất cho vay ở mức thấp hơn (6,5-7%/năm).

² Dư nợ cho vay cá tra (chủ yếu là Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long) là 18.615 tỷ đồng; dư nợ cho vay nuôi, chế biến, xuất khẩu tôm là 17.431 tỷ đồng; dư nợ cho vay chăn nuôi, chế biến thịt lợn, gia cầm đạt 19.018 tỷ đồng.

³ Dư nợ được gia hạn đến 6 tháng là 3.314 tỷ đồng, dư nợ được gia hạn từ trên 6 tháng đến 12 tháng là 1.412 tỷ đồng, dư nợ được gia hạn trên 12 tháng đến 24 tháng là 727 tỷ đồng.


Trong năm 2014, Chính phủ và NHNN sẽ tiếp tục bám sát Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 để tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện các giải pháp về điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, điều hành lãi suất phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát; đồng thời tiếp tục triển khai nhiệm vụ và giải pháp về hoạt động ngân hàng để hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hiệu quả được vay vốn ngân hàng thuận lợi, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên đây là ý kiến trả lời của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về nội dung kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm của cử tri đối với hoạt động ngân hàng. *jam*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Quốc hội;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Vụ CSTT; Vụ TD CNKT;
- NHNN CN tỉnh Đắk Lắk;
- Lưu VP, VP1 (04 bản).

THÔNG ĐỐC *tho*



Nguyễn Văn Bình